



จับมือ - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (สว.พว.) ลงนามสร้างเครือข่ายนวัตกรรมยาง

## 3องค์กรผนึกกยท.เซ็นMOU สร้างเครือข่ายนวัตกรรมยาง

นายธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การสร้างเครือข่ายนวัตกรรมยางระหว่าง 3 องค์กร คือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (สว.พว.) ว่า จากนี้ไปแผนของเครือข่ายคือการมุ่งเน้นการทำวิจัย งานวิชาการเชิงพาณิชย์ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ จะเห็นได้จากราคายางขึ้นมามีอยู่ระดับ กก.ละ 60 บาท ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

“ราคายางช่วงนี้ กก.ละ 60 บาทเป็นที่น่าพึงพอใจ แต่ไม่มั่นใจต่อไปแผนของเครือข่ายคือการมุ่งทำวิจัย งานวิชาการเชิงพาณิชย์ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ จะเห็นได้ว่าเริ่มมีสัญญาณเศรษฐกิจโลกดีขึ้น ทำให้มีแนวโน้มที่ความต้องการใช้ยางพาราจะสูงขึ้นตามไปด้วย จึงประเมินว่าแนวโน้มราคายางในประเทศในช่วงนี้จะไม่ตกไปที่ราคา 3 กก./100 บาท อีกเหมือนที่ผ่านมาแน่นอน”

อย่างไรก็ดี กยท.ต้องประเมินราคาให้

อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพราะหากราคาสูงเกินไป ผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราต้องประเมินในแง่ต้นทุน ขณะเดียวกันหากราคาต่ำเกินไปก็ไม่ส่งผลดีต่อตัวเกษตรกร ซึ่งจุดนี้เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ

ดังนั้นการร่วมลงนามเครือข่ายนวัตกรรมยางระหว่าง 3 องค์กร เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา จึงเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะเป็นช่องทางที่จะยกระดับยางพาราทั้งระบบ และนับว่า ส.อ.ท.มาช่วยชี้เป้า เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมแปรรูปรวมถึงนวัตกรรมยางใหม่ ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าไทย ซึ่งห้วงเวลานี้นับเป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส จากความไม่เสถียรด้านราคาของตลาดยางโลก กยท.จึงตั้งเป้าขยายตลาดส่งออกยางพาราไปยังตลาดใหม่ ๆ อาทิ อินเดีย รัสเซีย เพื่อกระจายความเสี่ยงจากตลาดส่งออกเดิมคือ จีน ที่ยังอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและมีแนวโน้มจะทรงตัวเช่นนี้ต่อเนื่อง ส่วนสต็อกยางพาราของรัฐบาลที่มีอยู่ประมาณ 2 แสนตัน ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ (บอร์ด กยท.) ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2559 พระยาแรกนาได้เสี่ยงทายหยิบฝ้านุ่งแต่งกาย หยิบได้ผ้า 5 คืบ และการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งที่ตั้งเสี่ยงพระโค ผลเสี่ยงทาย พระโคกินข้าว ข้าวโพด งา น้ำ หญ้า และเหล้า ?

- ThaiPR.net 17 พ.ค. 2559

กรุงเทพฯ--17 พ.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 เวลาประมาณ 08.30 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง มายังพลับพลาที่ประทับ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2559

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ ซึ่งประกอบพระราชพิธีวันแรกที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ โดยประกอบพระราชพิธี ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีการซึ่งกระทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและ ส่งเสริม บำรุงขวัญเกษตรกร เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก กำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี อันถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการทำนา

การจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปี นี้ ฤกษ์การไถหว่านอยู่ในระหว่างช่วงเวลา 08.29 - 09.09 น. ผู้ทำหน้าที่ เป็นพระยาแรกนา คือ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับเทพีคู่หอบทอง ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภานักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐมน อยู่เล่าห์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรมชลประทาน เทพีคู่หอบเงิน ได้แก่ นางสาวนันทินี ทองคงเหยา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร และนางสาวฉมาพันธ์ สุพรหมอินทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส่วนพระโคแรกนาขวัญ ได้แก่ พระโคเพิ่มและพระโคพูล สำหรับผลการพยากรณ์ถึงความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศ ซึ่งในปี พ.ศ.2559 นี้ นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ถวายรายงานการพยากรณ์ เสี่ยงทายฝ้านุ่งของพระยาแรกนา และพระโคกินเสี่ยง โดยพระยาแรกนาได้เสี่ยงทายหยิบฝ้านุ่งแต่งกาย หยิบได้ผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้มีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี

ขณะที่การเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งที่ตั้งเสี่ยงพระโค ผลเสี่ยงทาย พระโคกินข้าว ข้าวโพด งา น้ำ หญ้า และเหล้า ซึ่งผลเสี่ยงทายกล่าวว่าถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพด พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี ถ้าพระโคกินถั่วหรืองา พยากรณ์ว่าผลาหาร ภัคษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี ถ้าพระโคกินน้ำและหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหารผลาหาร ภัคษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี และถ้าพระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

และในโอกาสเดียวกันนี้ ยังมีเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้แก่ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 16 สาขาอาชีพ คือ 1) สาขาอาชีพทำนา ได้แก่ นายสันศักดิ์ วัฒนกุล จังหวัดอุทัยธานี 2) สาขาอาชีพทำสวน ได้แก่ นายอุดม วรรณรัฐ จังหวัดจันทบุรี

3) สาขาอาชีพไร่นา ได้แก่ นายติลก ภิญโญศรี จังหวัดชัยภูมิ 4) สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ นายทอง หลอมประโคน จังหวัดบุรีรัมย์ 5) สาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้แก่ นางอนงค์ ศรีไชยบาล จังหวัดร้อยเอ็ด 6) สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายสมบัติ บุญถาวร จังหวัดกระบี่ 7) สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ นายชนธัญ นฤเศวตานนท์ จังหวัดยะลา 8) สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายอนุสรณ์ พงษ์พานิช จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9) สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นายหนูเคน ทูลคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 10) สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้แก่ นายอำนาจ เตชะวงศ์สกุล จังหวัดนครปฐม 11) สาขาบัญชีฟาร์ม ได้แก่ นายสุริยะ ชวงค์ จังหวัดเพชรบุรี 12) สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นายพัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ จังหวัดกาญจนบุรี 13) สาขาการใช้วิชาเกษตรที่เหมาะสม ได้แก่ นายนิโรจน์ แสนไชย จังหวัดลำพูน 14) ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายสมสุข เพชรกาญจน์ จังหวัดสงขลา 15) สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายสิทธิศักดิ์ พันธุ์พิริยะ จังหวัดตราด 16) สาขาเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ นายบัณฑิต กุลพฤกษ์ จังหวัดตราด

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 จำนวน 13 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเกษตรกรทำนา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านร่องประตู จังหวัดอุดรธานี 2) กลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา จังหวัดตรัง 3) กลุ่มเกษตรกรทำไร่ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำไร่โป่งน้ำร้อน จังหวัดเชียงใหม่ 4) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงหมูหลุมครบวงจรบ้านกะทม จังหวัดสุรินทร์ 5) กลุ่มเกษตรกรทำประมง หรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมปลาเชียงราย จังหวัดเชียงราย 6) กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาบ้านห้วยบง 2 จังหวัดหนองบัวลำภู 7) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสร้างแป้น จังหวัดยโสธร 8) กลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพิงบาร์มี จังหวัดสกลนคร 9) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโพแพง จังหวัดกาฬสินธุ์ 10) สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดสกลนคร 11) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดงลิง จังหวัดกาฬสินธุ์ 12) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่น ๆ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลจิวราย จังหวัดพิจิตร 13) วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือ จังหวัดชัยนาท

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 จำนวน 7 สหกรณ์ คือ 1) สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทองจำกัด จังหวัดกำแพงเพชร 2) สหกรณ์โคนม ได้แก่ สหกรณ์นิคมแม่แตงจำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 3) สหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์เดินรถกระท่อมแบนจำกัด จังหวัดสมุทรสาคร 4) สหกรณ์ผู้ผลิต **ยางพารา** ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณจำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ 5) สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจจำกัด กรุงเทพมหานคร 6) สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช 7) สหกรณ์เครดิตยูเนียน ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนียนเขื่อนเพชรไค่งข่อยจำกัด จังหวัดเพชรบุรี

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2559 จำนวน 3 สาขา คือ 1) สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นายคำพันธ์ เหล่าวงษ์ 2) สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ได้แก่ นายอัคระ ธิติถาวร และ 3) สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ได้แก่ นายอภิศร เหล่าสะพาน

## **นักลงทุนตบเท้าเข้านิคมฯ ยาง**

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ กนอ. ได้เดินสายส่งเสริมการลงทุน โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา หรือรับเบอร์ซิตี จังหวัดสงขลา ทั้งในและต่างประเทศ และได้มีการสำรวจความสนใจของนักลงทุนที่สอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องโครงการเข้ามา พบว่ามีกลุ่มนักลงทุนทั้งรายเก่า รายใหม่ รวมทั้งกลุ่มนักลงทุนเอสเอ็มอีให้ความสนใจจำนวนมาก ทำให้ กนอ. มีแผนดำเนินการตลาดรองรับ โดยการออกโปรโมชั่นแพ็คเกจพิเศษในช่วงเดือน พ.ค.-ก.ย. 59 ทั้งมาตรการส่งเสริมการขายที่ดินและเช่าที่ดิน เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่เป็นตามเป้าหมายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมาตรการส่งเสริมการขายที่ดิน กนอ. ได้ออกโปรโมชั่นพิเศษ ที่เรียกว่าโกลด์ โปรโมชั่น แพ็คเกจ (Gold Promotion Package) โดยสิทธิพิเศษดังกล่าวจะเอื้ออำนวยต่อนักลงทุนทั้งในส่วนของการยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าอากรในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และได้รับยกเว้นค่าบำรุงรักษาสีงอำนวยความสะดวก และอื่นๆ เป็นต้น

สำหรับหลักเกณฑ์การรับสิทธิพิเศษจากโปรโมชั่นการขายที่ดินดังกล่าว ผู้ที่จะได้รับจะต้องเป็นผู้ใช้ที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมยางพาราชั้นปลายน้ำที่อยู่ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมดีไอแซส (Downstream Rubber Industry Zone : DIZ) และผู้ใช้ที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมยางพาราชั้นกลางน้ำที่อยู่ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมเอ็มไอแซส (Midstream Rubber Industry : MIZ) และอื่นๆ เป็นต้น

สำหรับแพ็คเกจมาตรการส่งเสริมด้านการให้เช่าที่ดิน นักลงทุนจะได้รับสิทธิพิเศษแบบเอ็มเมอร์ลด์ โปรโมชั่น แพ็คเกจ (Emerald Promotion Package) ประกอบด้วย ยกเว้นค่าเช่า 2 ปี พร้อมรับส่วนลดค่าธรรมเนียมและค่าอากรในการจดทะเบียนการเช่า 50% และการยกเว้นค่าบำรุงรักษาสีงอำนวยความสะดวก



### กนอ.ปลื้มเอกชนแหล่งทุนเมืองยาง

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีนักลงทุนทั้ง ไทยและต่างประเทศให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในนิคม อุตสาหกรรมยางพารา (รับเบอร์ซิตี) จ.สงขลา เป็นจำนวนมาก ดังนั้นในช่วงเดือน พ.ค.-ก.ย.นี้ จึงออกโปรโมชั่นพิเศษ ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าอากรในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และได้รับยกเว้นค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก และอื่นๆ เป็นต้น เพื่อดึงดูดการลงทุน



# อัดแพ็กเกจพิเศษดึงดูดลงทุนยาง

โพสต์ทูเดย์ - กนอ.นำเสนอสองแพ็กเกจพิเศษจูงใจเอกชนลงทุนในนิคมฯ รับเบอร์ซีดี ทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าเช่าที่ดิน 2 ปี

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.เตรียมออกมาตรการส่งเสริมการลงทุน (แพ็กเกจพิเศษ) ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา จ.สงขลา (รับเบอร์ซีดี) เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ตามเป้าหมายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคาดว่าแพ็กเกจพิเศษในการส่งเสริมการลงทุนรับเบอร์ซีดีดังกล่าว จะจัดทำออกมาและใช้จูงใจนักลงทุนในช่วงเดือน พ.ค.-ก.ย. 2559

ทั้งนี้ สาเหตุที่ กนอ.ต้องมีการจัดทำมาตรการส่งเสริมการลงทุนในนิคมฯ รับเบอร์ซีดี เป็นผลจากการเดินสายชักจูงลงทุนในโครงการดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศช่วงที่ผ่านมา โดยได้มีการสำรวจความสนใจของนักลงทุน พบว่ากลุ่มนักลงทุนทั้งรายเก่า รายใหม่ และนักลงทุนขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ให้ความสนใจจำนวนมากที่จะเข้าไปลงทุนในพื้นที่ จึงต้องจัดทำแพ็กเกจพิเศษออกมาเพื่อสนับสนุนการลงทุน

สำหรับแพ็กเกจพิเศษที่จะจัดทำออกมามี 2 แพ็กเกจ ได้แก่ โกลด์ โปรโมชัน



วีรพงศ์

แพ็กเกจ โดยสิทธิพิเศษดังกล่าวจะเอื้ออำนวยต่อนักลงทุน ทั้งในส่วนของการยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าอากรในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และได้รับยกเว้นค่าบำรุงรักษาสสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น ซึ่งผู้ที่จะได้รับส่งเสริมแพ็กเกจดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ใช้ที่ดิน เพื่อประกอบอุตสาหกรรมยางพาราขั้นปลายน้ำ และผู้ใช้ที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมยางพาราขั้นกลางน้ำ

ด้านมาตรการส่งเสริมด้านการให้เช่าที่ดิน หรือเอ็มเมอรัลด์ โปรโมชัน แพ็กเกจ กนอ.จะกำหนดให้นักลงทุนได้รับสิทธิพิเศษ ประกอบด้วย ยกเว้นค่าเช่า 2 ปี พร้อมรับส่วนลดค่าธรรมเนียมและค่าอากรในการจดทะเบียนการเช่า 50% และการยกเว้นค่าบำรุงรักษาสสิ่งอำนวยความสะดวก นอกจากนี้โครงการนิคมฯ รับเบอร์ซีดียังมีโรงงานสำเร็จรูปขนาด

ต่างๆ รองรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยมีมาตรการสนับสนุนที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของเอสเอ็มอีให้แข่งขันได้

“นักลงทุนที่สนใจสิทธิพิเศษทั้งสองแพ็กเกจจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขที่ กนอ.กำหนดไว้ โดยต้องยื่นขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการต่อ กนอ.ภายใน 30 ก.ย. 2559 เท่านั้น สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กนอ.” นายวีรพงศ์ กล่าว



## ทันประเด็น

### กนอ.เผยกระแสนักลงทุนตบเท้าเข้านิคมฯ ยางพารา

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา หรือ รับเบอร์ซิตี จังหวัดสงขลาได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก กนอ.มีแผนด้านการตลาดรองรับ โดยการออกไปโมชันแพกเกจพิเศษ ในช่วงเดือน พ.ค.-ก.ย. 2559 ที่เรียกว่าโกลด์ โปโมชัน แพกเกจ (Gold Promotion Package) โดยสิทธิพิเศษดังกล่าวจะเอื้ออำนวยต่อนักลงทุน ทั้งในส่วนของยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าอากรในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และได้รับยกเว้นค่าบำรุงรักษาสสิ่งอำนวยความสะดวก และ อื่นๆ เป็นต้น

## อย่าลืมปฏิรูปภาคเกษตร

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานภาวะเศรษฐกิจของไทยในไตรมาสแรก โดยดัชนีทางเศรษฐกิจสำคัญๆ ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือจีดีพีขยายตัวได้ 3.2% ซึ่งถือเป็นสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์บางสำนัก และเมื่อพิจารณาด้านเทคนิคการประเมินตัวเลขเศรษฐกิจยังมีความเห็นต่างกันบางประเด็น โดยบางคนก็เห็นว่าเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ในขณะที่บางคนยังสงวนท่าทีเนื่องจากยังมีปัจจัยเสี่ยงอีกมากที่รออยู่ข้างหน้า


**หากพิจารณารายละเอียดจากข้อมูลของสศช. จะเห็นว่าดัชนีบางตัว** ที่ทรงตัวหรือแย่ลงมาโดยตลอด เช่น การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน กลับฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ปัจจัยหนุนสำคัญในไตรมาสนี้ยังเป็นปัจจัยเดียวกับเมื่อปีที่แล้ว นั่นคือ การเบิกจ่ายภาครัฐและการท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปจะสามารถขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะภาคเกษตร ซึ่งถือเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ และมีผลต่อการบริโภคภายในประเทศ เนื่องจากขณะนี้ราคาสินค้าเกษตรเริ่มปรับตัวขึ้นและผลกระทบจากภัยแล้งเริ่มคลี่คลายลง


**อันที่จริง หากพิจารณาตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคแล้ว การขยายตัว** เศรษฐกิจของไทยพึ่งพาส่งออกเป็นสำคัญ ดังนั้นปัจจัยหลักที่จะชี้วัดว่าเศรษฐกิจไทยทำมาค้าขายคล่องตัว ต้องดูจากภาคส่งออก ซึ่งจะเป็นตัวจุดให้ตัวอื่นดีขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนหรือการบริโภค แม้ที่ผ่านมา รัฐบาลพยายามลดผลกระทบจากภาคส่งออกที่ตกต่ำมานาน จากภาวะเศรษฐกิจโลก แต่ก็ทำได้เพียงแค่ประคองสถานการณ์ไม่ให้แย่ลงไปมากกว่าเดิมเท่านั้น ซึ่งตราบดีที่ภาคส่งออกยังไม่ฟื้นตัวก็เป็นเรื่องยากจะบอกว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวจริงๆ

**อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น่าพิจารณาในการคาดการณ์ของสศช.คือ** มุมมองที่ดีต่อภาคเกษตร ซึ่งก็เช่นเดียวกับภาคธุรกิจการเกษตรที่มองว่าในช่วงนี้ราคาสินค้าเกษตรค่อนข้างสดใส ดังนั้นจึงมีความหวังว่าหากราคาสินค้าเกษตรขยับขึ้น ก็จะช่วยหนุนเศรษฐกิจภายในประเทศฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ข้าว ยางพารา อ้อย และมันสำปะหลัง แม้ว่าขณะนี้ราคาจะเพิ่มขึ้น แต่เกษตรกรก็อวยยังไม่ได้รับประโยชน์มากนัก เนื่องจากเผชิญปัญหาภัยแล้งไม่สามารถเพาะปลูกได้ หรือ ได้ผลผลิตไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย



## ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าสามหมื่นกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

 แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 17 พฤษภาคม 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูลประจำวันวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 58.73 บาท ราคาคงที่ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 58.17 บาท ราคาคงที่ ยางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 56.60 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 20 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 61.93 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 93 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 61.0 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 50 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 60.00 บาท ราคาคงที่ ยางฟอง กิโลกรัมละ 58.20 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 15 สตางค์ ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 49.60 บาท ปรับลดลง 2.00 บาท สถานการณ์ราคาขายประจำวัน มีปริมาณยางงวเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช 31,000 กิโลกรัม ราคาน้ำยางสด กิโลกรัมละ 57.25 บาท ปรับลดลง 1.00 บาท ต่อกิโลกรัม

ราคายางตลาดล่วงหน้า -ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 61.88 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 35 สตางค์ต่อกิโลกรัม ตลาดเชียงใหม่ ราคาอยู่ที่ 59.28 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง 22 สตางค์ต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 52.90 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง 55 สตางค์ต่อกิโลกรัม

ข้อมูลข่าวและที่มา


ผู้สื่อข่าว : สุธุทธ พิทักษ์มงคล

Rewriter : ชลิตา กลิ่นเชย

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>

## การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผยทิศทางการลงทุนนิคมอุตสาหกรรมยางพารามีสัญญาฉบับ หลังโรตโซว์ในประเทศและต่างประเทศ

 แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

 วันที่ข่าว : 17 พฤษภาคม 2559

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. เปิดเผยว่า หลังจาก กนอ. เดินสายส่งเสริมการลงทุน โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา หรือรับเบอร์ซิตี จังหวัดสงขลา ทั้งใน และต่างประเทศ และสำรวจความสนใจของนักลงทุนที่สอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ พบว่ากลุ่ม นักลงทุนรายเก่า รายใหม่ รวมทั้งกลุ่มนักลงทุนเอสเอ็มอี ให้ความสนใจจำนวนมาก ทำให้ กนอ. มีแผนด้าน การตลาดรองรับ โดยการออกโปรโมชั่นแพคเกจพิเศษ ช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2559 ทั้งมาตรการ ส่งเสริมการขายที่ดินและเช่าที่ดิน เพื่ออำนวยความสะดวกนักลงทุนและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ เช่น ออกมาตรการส่งเสริมการขายที่ดิน กนอ.ออกโปรโมชั่นพิเศษ เรียกว่าโกลด์ โปรโมชั่นแพคเกจ (Gold Promotion Package) ซึ่งสิทธิพิเศษจะเอื้ออำนวยต่อนักลงทุน ทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าอากรการ โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และยังได้รับยกเว้นค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก และมาตรการส่งเสริมด้านการให้ เช่าที่ดิน นักลงทุนจะได้รับสิทธิพิเศษแบบเอ็มเมอร์ลด์ โปรโมชั่น แพคเกจ (Emerald Promotion Package) ประกอบด้วย ยกเว้นค่าเช่า 2 ปี พร้อมรับส่วนลดค่าธรรมเนียมและค่าอากรการจดทะเบียนการเช่า ร้อยละ 50 และการยกเว้นค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก นอกจากนี้ โครงการนิคมฯ รับเบอร์ซิตี ยังมีโรงงาน สำเร็จรูปขนาดต่าง ๆ รองรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยมีมาตรการสนับสนุนช่วยเพิ่มขีดความสามารถของ เอสเอ็มอี ให้แข่งขันได้ หากนักลงทุนสนใจต้องยื่นขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการ ต่อ กนอ. ภายในวันที่ 30 กันยายนนี้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปัทมา สุทธิประทีป / สวท.

Rewriter : คณิต จินดาวรรณ / สวท. คณิต จินดาวรรณ / สวท.

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>